



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๖ มูลค่าข่าว ๗๐,๕๔๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘มศว’วิจัย‘รับตรง-แอดมิสชันส์’ ชงศธ.เคาะใครเจ้งเพิ่มสัดส่วน

กรณีคณะกรรมการ (กมธ.) การศึกษา และกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เข้าหารือกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และเห็นด้วยกับการปรับโครงสร้าง ศธ. พร้อมทั้งสนับสนุนให้รับเพิ่มสัดส่วนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบรับตรง 70% และรับผ่านระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิสชันส์ 30% รวมทั้งที่ประชุม ศธ.เห็นชอบให้ลดการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) จากเดิม 8 วิชา ให้เหลือ 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษนั้น

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะรองประธาน กมธ.การศึกษาและกีฬา สนช.คนที่ 1 เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับ พล.ร.อ.ณรงค์ เห็นสอดคล้องกันว่า ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาควรเป็นระบบหลากหลาย คัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้าเรียนได้ตรงตามคณะและสาขาที่ต้องการ เป็นระบบที่มีความเป็นธรรม และไม่สร้างภาระให้กับเด็กและผู้ปกครอง ดังนั้นการรับนิสิตนักศึกษาจึงจำเป็นต้องมี 2 ระบบ คือ ระบบรับตรงและระบบแอดมิสชันส์ จึงจะตอบโจทย์ข้างต้นได้

“รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ได้มอบให้ มศว ทำวิจัยระบบการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยศึกษาเปรียบเทียบเด็กเข้าเรียนผ่านระบบรับตรงกับระบบแอดมิสชันส์ ว่าเด็กผ่านระบบใดมีคุณภาพมากกว่ากัน หากผลวิจัยออกมาว่าเด็กเข้าศึกษาในระบบใดมีคุณภาพ ต่อไปมหาวิทยาลัยก็ควรเพิ่มสัดส่วนการรับเด็กเข้าเรียนในระบบดังกล่าวให้มากขึ้น” นพ.เฉลิมชัยกล่าว

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับรัฐมนตรีว่าการ ศธ. จะต้องกำหนดสัดส่วนระหว่างระบบแอดมิสชันส์และระบบรับตรงให้ชัดเจน ที่ผ่านมา ทปอ.ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้กำหนดสัดส่วนรับตรงและแอดมิสชันส์อยู่ที่ 50 ต่อ 50 แต่บางแห่งยังรับตรงเกินกว่า 50% ไปบ้าง

นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในฐานะรักษาการประธาน ทปอ. กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยในหลักการ เพราะหากมหาวิทยาลัยต่างๆ กำหนดสัดส่วนการรับในแต่ละระบบชัดเจน เด็กจะรู้ตัวล่วงหน้า ส่วนกรณีลดสอบโอเน็ตเหลือ 4 วิชาหลัก จะมีปัญหากับการนำมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่นั้น คงต้องนำเข้าหารือในที่ประชุม ทปอ. ตนคงไม่สามารถตอบอะไรได้ตอนนี้

